



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกฎหมายและระเบียบ โทร. 618-2323 ต่อ 1027

ที่ นร 0204.02/ ๙๙ วันที่ ๖ มีนาคม 2552

เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญที่เห็นควรแจ้งเวียน

๑) เรียน อปส. ผ่าน รปส. (นายรัตนบุรีฯ)

ตามที่ สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ข่าวทำเนียบรัฐบาล) ซึ่งแจ้งเวียนไปยังกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ เผยแพร่ให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงต่าง ๆ ได้รับทราบเป็นประจำทุกวันอังคาร เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี นั้น

กกร. ได้ตรวจสอบแล้ว มีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ดังรายละเอียดที่ได้ส่งมาพร้อมนี้ ในการนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ กกร. จึงได้ตรวจสอบและรวบรวมนำเสนอเป็นประจำทุกเดือนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และเห็นควรแจ้งเวียนให้ส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไป

(Signature)
(น.ส.อัจฉรา ศิลปไชย)
ร.อกร.

๒) - เห็นชอบ
- ดำเนินการตามเสนอ

๓) เรียน คณก.
เพื่อโปรดทราบข่าวเวียนต่อ จ.ขอนแก่น
(Signature)
๙๐๖๐๕๒.

(Signature)
(นายรัตนบุรี อดิศักดิ์)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๙ มิ.ค. 2552

๔) ที่ นร 0201.01/ว 502
เรียน ผอ.สำนัก.ผอ.กองและหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

(Signature)
(นางทัศนีย์ ไตรอรุณ)
คณก.
๑๑ มิ.ค. 2552

ฝ่ายสารบรรณ ๓๗๔
๑๑.๑.๙.๑๕๒

รปส. (นายรัตนบุรี อดิศักดิ์).....๓๗๔
๙ มิ.ค. 2552

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
24 ก.พ. 52	เรื่อง นโยบายการขอคืนที่ดินราชพัสดุ 1 ล้านไร่ เพื่อนำมาใช้เกษตรกรรณาทำเกษตร	<p style="text-align: center;">สาระสำคัญโดยสรุป</p> <p>คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รับทราบสรุปผลงานสัมมนา "หลอมรวมทุกภาค 1 ล้านไร่ มติใหม่ราชพัสดุ" เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2551 2. เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวก เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรการ และเงื่อนไขในการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น มาตรการขอคืนที่ดินจากหน่วยงานราชการ การแบ่งปันพืชอาหารและพืชพลังงาน การกำหนดคุณสมบัติเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น การเข้าร่วมโครงการ รูปแบบและกระบวนการจัดการอย่างครบวงจร เป็นต้น ทั้งนี้ ในส่วนของกรมที่ดินราชพัสดุ 1 ล้านไร่ เพื่อนำมาใช้เกษตรกรรณาทำเกษตรกรรณาให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการดังกล่าว <p>กระทรวงการคลังรายงาน ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมติ (10 มิถุนายน 2551) ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดเตรียมที่ดินรองรับโครงการ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการระดับกระทรวงรวม 12 หน่วยงาน ขอให้สำรวจที่ดินราชพัสดุที่ถือครองและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่และเป็นพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้เพื่อส่งคืนกรมธนารักษ์เพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรเช่า เพาะปลูกตามนโยบายของรัฐบาลแล้วตามมติคณะรัฐมนตรี (10 มิถุนายน 2551) ครบกำหนดที่ส่งรายงานการจะต้องแจ้งส่งคืนพื้นที่ในวันที่ 10 กันยายน 2551 สรุปผลความร่วมมือของส่วนราชการ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานที่สำรวจและแจ้งผลแล้ว 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเพียงกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานเดียวที่แจ้งส่งคืนที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 6.456 ไร่เศษ และอีก 6 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงกลาโหม ยังไม่แจ้งผลการส่งคืน ขณะนี้กระทรวงการคลังมีหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อติดตามขอทราบผลการดำเนินการแล้ว 1.2 กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ได้สั่งการให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศสำรวจที่ดินราชพัสดุแปลงที่มอบตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป พบว่ามีที่ดินที่เหมาะสมจะนำมาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 114 แปลง เนื้อที่ประมาณ 452,162 ไร่เศษ (ซึ่งอาจจะมีบางแปลงที่ซ้อนทับซ้อนกับที่ดินที่กระทรวงกลาโหมสำรวจและแจ้งคืน) แต่ที่ดินดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครองของส่วน

ราชการซึ่งจะต้องเจรจาขอคืนจากหน่วยงานราชการที่ครอบครองและจากการตรวจสอบสวนเบื้องต้นพบว่าขณะนี้มีที่ดินที่มีความพร้อมและความเป็นไปได้เพื่อรองรับโครงการภายในปี 2552 ทั้งสิ้นจำนวน 27 แปลง เนื้อที่ ประมาณ 190,886 ไร่เศษ

2. การบริหารจัดการโครงการ

กระทรวงการคลังได้จัดทำร่างสัมมนาเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลอมรวมทุกกลไก 1 ล้านไร่ มิติใหม่ที่ราชพัสดุ" ขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2551 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางและความชัดเจนในกระบวนการของทุกหน่วยงานภาครัฐที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ได้ข้อสรุป ดังนี้

2.1 ในการสัมมนาดังกล่าวของนายกรัฐมนตรี้ รัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความเห็นสอดคล้องและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการนำที่ดินราชพัสดุ 1 ล้านไร่ มาจัดให้แก่เกษตรกร เขาทำการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล และได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

2.2 สำหรับข้อสรุปในการสัมมนาดังกล่าวที่ได้มีการปฏิบัติราชการได้มีกรแบ่งกลุ่มตามภาคต่างๆ รวม 5 กลุ่ม ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การบริหารจัดการการอย่างครบวงจรสำหรับภาคเกษตร การบริหารจัดการอย่างครบวงจรสำหรับภาคการผลิต การคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ และมีความเห็นว่าเพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ควรดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วเพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาดังกล่าว

วัน เดือน ปี	เรื่อง	สาระสำคัญโดยสรุป
24 ก.พ. 52	เรื่อง การบริหารจัดการตำแหน่งว่างของส่วนราชการ	<p>คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการตำแหน่งว่างของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ส่วนราชการดำเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งว่างระดับบรรจุ (ไม่รวมตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุ ซึ่งต้องดำเนินการตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนด) โดยเร็ว ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552 2. เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ส่วนราชการรายงานผลการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลในประเภทตำแหน่ง สายงานและระดับตำแหน่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2551 - 23 กุมภาพันธ์ 2552 และช่วงระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2552 พร้อมทั้งแจ้งบัญชีตำแหน่งว่างในส่วนที่เหลืออยู่ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 เพื่อดำเนินการต่อไป 3. สำนักงาน ก.พ. ได้เตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการบริหารตำแหน่งว่างดังกล่าว ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) พิจารณาภาพรวมความต้องการการอัตรากำลังและความจำเป็นของส่วนราชการ ความสอดคล้องของการใช้กำลังคนตามประเภทของภารกิจ รายละเอียดตำแหน่งว่างและข้อขัดข้องในการดำเนินการ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีอัตราหมุนเวียนไว้ร้อยละ 3 ของจำนวนตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาทั้งหมดในส่วนราชการนั้น โดยเมื่อสำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบบัญชีตำแหน่งแล้ว จะแจ้งให้ส่วนราชการสามารถใช้อัตราหมุนเวียนเพื่อควบคุมต่อไป (2) กรณีตำแหน่งที่ส่วนราชการยังคงมีความจำเป็นต้องมีบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานนั้น สำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้จัดหาบุคคลมาสรรหาบุคคลากร ซึ่งในระยะแรกจะดำเนินการจัดสอบภาค ข และภาค ค สำหรับผู้ที่สอบผ่านภาค ก แล้ว ในสายงานที่มีตำแหน่งว่างอยู่ในหลาย ๆ ส่วนราชการ (เช่น สายงานนิติกร สายงานนักวิทยาศาสตร์และแผน สายงานนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นต้น) โดยคาดว่าจะมีผู้สอบผ่านขึ้นทะเบียนพร้อมสำหรับการเรียกไปบรรจุแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งว่างให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ในจำนวนหนึ่งประมาณปลายเดือน พฤษภาคม 2552 (3) สำหรับตำแหน่งว่างในส่วนที่เหลือจะนำมารวมไว้และสงให้ คปร. พิจารณาจัดสรรให้ส่วนราชการที่มีความจำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพต่อระบบราชการต่อไป

		<p>(4) กรณีตำแหน่งในระดับบรรจุนั้น หากไม่นับรวมตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุแล้ว จำนวนตำแหน่งว่างระดับบรรจุที่ส่งนราชการสามารถบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการได้จะมีจำนวนประมาณ 15,000 ตำแหน่ง ซึ่งขณะนี้มีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งบัญชีสอบของสำนักงาน ก.พ. และบัญชีของส่วนราชการที่พร้อมสำหรับการเรียกบุคคลมาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งต่าง ๆ ที่ว่างอยู่ได้ประมาณ 2,000 ตำแหน่ง</p>
--	--	---